



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๕) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคดีศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงจึงได้กำหนด “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต ดังนี้

๑.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

๒.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

๓.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีชอบด้วยกฎหมาย

๔.การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้การแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

๕.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕


 (นายสมล เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

อบต.หนองคันทร้ง อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด จัดประชุมผู้บริหารและพนักงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift
Policy) พร้อมเน้นย้ำทุกภาคส่วนให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว ตอบสนองต่อประชาชนผู้
มาติดต่อราชการอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ได้ประกาศนโยบายดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ผ่านเว็บไซต์ฯและป้าย
ประชาสัมพันธ์

